



คำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)

ที่ พศ ๒๕๖๑

เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่เพื่อจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และการบริการด้านการอนุญาต ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)

ตามหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๓.๑/๙๗/๔๙ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้อนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.๑๐๒-๑๐๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) โดยกำหนดให้ปฏิบัติงานกิจกรรมตรวจสอบพื้นที่เพื่อจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และการบริการด้านการอนุญาต ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) เพื่อนำไปจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล นั้น

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการบรรลุผลสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานร่วมกับ คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ดำเนินการสำรวจตรวจสอบจัดทำข้อมูลขอบเขตพื้นที่ขออนุญาตใช้ประโยชน์เพื่อดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตรวจสอบทบทวนข้อมูลผู้ครอบครองที่ดินทำกินเดิม (ผลการรังวัดแปลงที่ดินตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้) และข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการจัดการที่ดิน ในพื้นที่เป้าหมาย ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหินลิ่ม จังหวัดสุรินทร์ ดังนี้

๑. นายชาญวิทย์ สิริกร ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้าสายสำรวจ
๒. นายยอดชาย แสงกล้า ตำแหน่ง พนักงานพิทักษ์ป่า ส.๒ ประจำสายสำรวจ
๓. นายทองอินทร์ มัญจะกาเขต ตำแหน่ง พนักงานพิทักษ์ป่า ส.๒ ประจำสายสำรวจ
๔. นายชายทักษิณ ศรียา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำสายสำรวจ
๕. นายณรงค์ศักดิ์ สายกระสุน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร ประจำสายสำรวจ
๖. นายเสกสรร ประเสริฐยิ่ง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสายสำรวจ

การปฏิบัติงาน ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางของแผนงานที่กรมป่าไม้กำหนด ให้ประสานการปฏิบัติงานร่วมกับคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดท้องที่ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการจัดการที่ดิน ในขั้นตอนของ คทช.จังหวัด ในส่วนของการพิจารณาขอบเขตพื้นที่ที่จะดำเนินการ (เพื่อใช้เป็นขอบเขตในการยื่นขออนุญาต) หากมีปัญหาอุปสรรคขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้รายงานโดยมิชักช้า อนุมัติให้ใช้รถยนต์ทางราชการหรือจ้างเหมารถยนต์รับจ้างได้ตามความเหมาะสม

ให้ดำเนินการ...

ให้ดำเนินการจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลแปลงที่ดิน ในพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินการตามที่ดินป่าไม้กำหนด ค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน โครงการจัดหาที่ดินให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่เพื่อจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และการบริการด้านการอนุญาตในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน การรายงานผลการปฏิบัติงาน ให้ถือปฏิบัติตามสาระสำคัญของแผนการปฏิบัติงาน โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนภายในวันที่ ๑ ของทุกเดือน เมื่อปฏิบัติงานเสร็จสิ้น ให้รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ภายใน ๒๐ วัน หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ให้อยู่ในความควบคุม ดูแล กำกับ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าฝ่ายจัดการสิทธิการใช้ที่ดินป่าไม้ ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ และผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง)
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)